



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๕๖

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาสุดยอดความเป็นผู้นำด้านสาธารณสุข รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง (ผ่านรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง)

ตามหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๔/ว ๖๑๙๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาความเป็นสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุข รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งการอบรมแบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยนักรบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่เป็นอุปถัมภ์) ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ระยะที่ ๒ วันที่ ๑๗ และ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ในรูปแบบออนไลน์

ระยะที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ณ วิทยาลัยนักรบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่เป็นอุปถัมภ์) ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นั้น

ในการนี้ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง ได้อนุมัติส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว ผู้เข้ารับการอบรมได้จัดทำรายงานผลการเข้าฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว กลุ่มพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ขอส่งรายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา เพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก) และเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองต่อไป รายละเอียดตามแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางวิไลพร สงเคราะห์)

นักจัดการงานทั่วไป

(นายชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

นางสาวเกศรา ไซคนำชัยสิริ

๖-๑๖๖๑๙

(นางสาวเกศรา ไซคนำชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

แบบฟอร์มรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน
สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

ข้าพเจ้า นางวิยดา บุญเลื่อง

กลุ่มงาน ศูนย์สุขภาพครอบครัวเขตเมือง

ได้รับอนุมัติเข้ารับการฝึกอบรม เรื่องหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาสุดยอดความเป็นผู้นำด้านสาธารณสุข (อัครวิน)

รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (On site)/วันที่ ๑๗ และ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. (On line)/วันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ (On site) รวมระยะเวลา ๑๒ วัน

ณ วิทยาลัยนักรบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่เป็นอุปถัมภ์) ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานผู้จัด วิทยาลัยนักรบริหารสาธารณสุข (สำนักงานส่วนกลาง) อาคาร ๖ ชั้น ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณที่ใช้จ่าย จำนวนรวม - บาท

สรุปสาระสำคัญ

เป็นการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการจะขึ้นมารับตำแหน่งผู้บริหารในองค์กร ซึ่งในปัจจุบันนี้จะพบว่ามีความท้าทายอย่างสูงในการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้รูปแบบ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ผู้นำองค์กรต้องตระหนักถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และนำองค์กรก้าวไปในทิศทางที่เหมาะสม พฤติกรรมของความเป็นผู้นำส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในองค์กรมีผลอย่างมากต่อความสำเร็จ และนำพาองค์กรไปสู่สถานการณ์ใหม่ให้ดีขึ้น ซึ่งหลักสูตรอัครวินนี้เน้นการฝึกทักษะความกล้า (Courageous skill) ทักษะทางสังคม (Human skill) ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformation organization leadership) ทักษะการคิด (Conceptual skill) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ มีการจัดแบ่งกลุ่ม เพื่อให้มีการรู้จักการทำงานเป็นทีมและรู้จักเพื่อนใหม่ ๆ สร้างเครือข่ายที่สำคัญต่อไปในอนาคต มีการกำหนดเวลาในการส่งงานที่แน่นอน เพื่อฝึกให้เกิดความรับผิดชอบ เรียนรู้การบริหารจัดการงานตามความเหมาะสม ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในงานทุกชิ้นตามความสามารถของแต่ละคน ขณะเดียวกันก็ต้องมีการฝึกกระจายงาน ไม่ให้คนใดคนหนึ่งทำงานมากกว่าคนอื่น โดยหมุนเวียนสลับกันทำหน้าที่ ให้ทุกคนได้มีโอกาสฝึกฝนและแสดงความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน

ประโยชน์ที่ได้รับและนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน คือ

๑. เรียนรู้หลักการที่จะเป็นผู้บริหาร ทั้งจากเนื้อหาวิชาการและจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรแต่ละท่าน ซึ่งทำให้นำมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้
๒. การฝึกความมีวินัย/ความอดทน/ความรับผิดชอบซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงาน โดยมีหลากหลายวิธี หลายรูปแบบจากการฝึกอบรมสามารถนำมาปรับใช้กับบุคลากรในหน่วยงาน ได้
๓. การเรียนรู้ในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลที่มาอบรมในครั้งนี้ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้เกิดเป็นเครือข่ายหรือเรียนรู้แนวคิด หลักการแก้ปัญหาของแต่ละคน การวางตัวหรือบุคลิกภาพของแต่ละคนและนำข้อดีมาปรับใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงานต่อไป

ลงชื่อ ดร. บุญเลื่อง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
(นางวิดา บุญเลื่อง)

ลงชื่อ ดร. บุญเลื่อง หัวหน้ากลุ่มงาน
(นาง อิงต ปรุแสง)

ลงชื่อ [Signature] รองผู้อำนวยการฯ
(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ลงชื่อ [Signature] ผู้อำนวยการฯ
(นายชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หมายเหตุ กรุณำบันทึกตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับและส่งไปยังกลุ่มงานพัฒนาองค์กร และขับเคลื่อนกำลังคน เพื่อรายงานผู้อำนวยการฯ และบันทึกในทะเบียนประวัติส่วนบุคคล